



ตง.ศตปค.	๕๑๗
เลขที่	๕๕๕๕
วันที่	๒๕.๑๕
เวลา	

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว ๑๓๕๐

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เรียน ร.อ.ปค. อธ.ว.ปค. ผอ.สน. ทน.ศตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อ.ปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรือโท

(ภัทรชัย ชันธหิรัญ)

นอ.ปากชม รกน.

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการคืนความสุขให้คนในชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>ภารกิจการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต</p> <p>การที่เลือกจังหวัดภูเก็ตให้เป็น Smart City เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และขึ้นชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามันสวยงาม มีธรรมชาติที่สวยงาม วิถีการดำเนินชีวิต วัฒนธรรมประเพณี มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์หลายอย่าง เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ยูเนสโก (UNESCO) ยกย่องให้เมืองภูเก็ตเป็น “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร” Smart City มีทั้งหมด ๑๐ เมือง แต่ละเมืองมีความแตกต่างกัน จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมในด้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว มีการลงทุนในเรื่องของการใช้ Digital มากในพื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นเมืองดิจิทัลก็ได้ในอนาคต จังหวัดภูเก็ตได้รับเลือกให้เป็น ๑ ใน ๒ จังหวัด Super Cluster อีกจังหวัดหนึ่งคือ จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ตมีความพร้อมอยู่แล้ว มีกลไกประชารัฐที่ดี ในการขับเคลื่อนพัฒนา และมีความพร้อมในการพัฒนาเป็น “เมืองอัจฉริยะ (Smart City)” ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ ๔.๐ มีจุดแข็งในเรื่องของการบริการภาครัฐร่วมกับภาคประชาสังคม ประชาชนในพื้นที่ ภาคเอกชน ที่เรียกได้ว่า “ประชารัฐ” สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม จะเป็นการ “ระเบิดจากข้างใน” เป็นการร่วมคิดร่วมทำเน้นการทำงานอย่างบูรณาการตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบกับใช้การขับเคลื่อนด้วยสังคมดิจิทัลของรัฐบาล มีการผลักดันให้เกิดโครงการต่าง ๆ มากมายทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อจะรองรับการก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ๗ มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย การศึกษา และ ธรรมชาติ</p> <p>กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดท.) เป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการแผนปฏิบัติการทั้งหมดของ Phuket Smart City ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ เข้ามาดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างนวัตกรรมให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยทำงานร่วมกับ BOI ในการกำหนดแนวทางการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาลงทุนในโครงการ การกำหนดให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดภูเก็ตเป็นแกนกลางของ ๕ จังหวัด ที่มีจังหวัด ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ และตรัง เป็นกลุ่มจังหวัดบูรณาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคใต้ ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>มีการดำเนินการ ได้แก่ ๑. การยกระดับเมือง สปา น้ำพุร้อนเค็ม ซึ่งมีเพียง ๒ แห่งในโลก รักษาโรคได้ตามความเชื่อ มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นเกลือแร่ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ๒. Logistic เส้นทาง “อันดามัน โรแมนติกโรด” ระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร มีเส้นทางจักรยานอีก ๓๐ กิโลเมตร เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ๓. การยกระดับเส้นทางเชื่อมโยงท่องเที่ยวอันดามันเป็น ๔ ช่องทางจราจร หลายเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางสาย ๔ เพชรเกษม ช่วงระนอง - ราชกรูด - ตะกั่วป่า - เขาหลัก ระยะทางประมาณ ๒๗๐ กิโลเมตร สาย ๔๐๒๗ อีก ๑๓ กิโลเมตร เป็นโครงข่ายคมนาคมสายหลัก</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p>บทบาทของประเทศไทยเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดผู้นำด้านลี้ภัย</p> <p>ในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๑ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการประชุมสุดยอดผู้นำด้านผู้ลี้ภัย ประเทศไทยเราได้ทำทุกอย่างตามพันธสัญญาโลก วันนี้ถ้ามองจากปัจจัยภายนอกในโลกนี้มีคนกว่า ๖๕ ล้านคนต้องพลัดถิ่น และในจำนวนนี้ กว่า ๒๑ ล้านคน มีการโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่ปกติ ไม่สมัครใจ ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไปสู่ถิ่นฐานใหม่จากภัยสงคราม ความยากจน ทั้งในยุโรปและภูมิภาคอื่นๆ ของโลก ซึ่งเป็นภาระหนักของประเทสนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศแรกรับ (หรือประเทศกลางทาง) ประเทศไทยอยู่ในฐานะประเทศกลางทาง ต้องตกอยู่ในสภาวะเช่นนั้นมากกว่า ๔๐ ปีแล้ว รัฐบาลไทย คนไทยเรามีความเอื้ออารีและให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมมาโดยตลอด กลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ไร้ถิ่นฐาน คนไร้สัญชาติ จำนวนกว่าล้านคน ซึ่งวันนี้ก็กลายเป็นคนไทยไปบ้างแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ที่พักพิงแก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากชายแดนประมาณ ๑ แสนคนที่ยังคงเหลืออยู่ในประเทศไทย จากเดิมเข้ามาเกือบ ๕ ล้านคนเมื่อ ๓๐ ปีที่ผ่านมา แล้วก็ค่อยๆ ลดไปเรื่อยๆ ไปประเทศที่สามบ้าง กลับประเทศต้นทางเองบ้าง ในจำนวนนี้ไม่นับรวมผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติอีกกว่า ๓ ล้านคนทั่วประเทศซึ่งรวมถึงกลุ่มที่เป็นแรงงานต่างด้าวด้วย ซึ่งต้องจัดสรรงบประมาณของประเทศไทยประมาณ ๑๘๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี เมื่อเทียบแล้วประมาณร้อยละ ๐.๐๕ ของ GDP ประเทศไทย เป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าสวัสดิการอื่น ๆ ที่จำเป็น</p> <p>สิ่งที่สำคัญในเรื่องนี้คือ เรื่องกฎหมาย ต้องมีการปรับปรุง มีการบังคับใช้กฎหมาย การออกสูติบัตรรับรองการเกิดแก่เด็กที่เกิดใหม่ทุกคนในพื้นที่พักพิง เพื่อขจัดปัญหาบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ กำลังพิจารณา พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการบังคับบุคคลให้สูญหาย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ในเวทีโลกให้ความสำคัญ เพื่อไม่ส่งบุคคลกลับไปสู่อันตราย ประเทศไทยเรามีกฎหมายคนเข้าเมืองอย่างเดียว จะส่งกลับไปไหนต้องดูต้นทาง มีการพิสูจน์สัญชาติ กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะผู้ร่างกฎหมาย ซึ่งต้องดูว่าเกิดผลกระทบอะไรหรือไม่กับประเทศไทยด้วย นอกจากเรื่องกฎหมาย ก็กำลังดำเนินการพิจารณาจัดทำระบบคัดกรองให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อลดความเสี่ยงของการตกเป็นเหยื่อค้ำมนุษย์ หรืออนุญาตให้เหยื่อค้ำมนุษย์ที่จะต้องเป็นพยาน คดียังไม่จบ คดีก็ยุติไม่ได้ ก็อนุญาตให้เขาอยู่และสามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายจนกว่าคดีจะสิ้นสุด โดยให้มีการขยายเวลาไปเป็น ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ปีเพื่อให้</p>	สน.บพ/สน.มน.

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ยุติคดีให้ได้โดยเร็ว โดยการหารือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อจะส่งผู้หนีภัยกลุ่มนำร่อง เกือบ ๑๐๐ คน ที่มีความสมัครใจกลับบ้าน ต้องดูแลด้วยหลักสิทธิมนุษยชน ต้อง แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือ</p> <p>๑. ประเทศ “ต้นทาง” คือ ประเทศที่มีความยากลำบาก มีสงคราม ประชาชน เดือดร้อน ต้องอพยพ จะต้องแก้ด้วยการพัฒนา ยุติความขัดแย้ง สร้างพื้นที่ปลอดภัย สร้างพื้นที่การพัฒนาให้อยู่ดูแลกันเอง โดยประเทศภายนอกส่งเงินทุนไปให้</p> <p>๒. ประเทศ “กลางทาง” แบบประเทศไทย ต้องมาช่วยดูแลประเทศไทยว่า ระหว่างที่มาอยู่ประเทศไทยเป็นภาระมากเกินไปหรือไม่ อาจจะมีการให้ความช่วยเหลือ บ้างกับประเทศกลางทาง รวมถึงประเทศทางยุโรป ประเทศไทยต้องมีระบบคัดกรอง เพื่อคัดแยกผู้หนีภัย ให้ช่วยเหลือและคุ้มครอง ประเทศไทยรับภาระมากในทุกวันนี้ รวมถึงเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ถ้าอาศัยอยู่นาน ๆ ก็เกิด ธุรกิจการค้ามนุษย์ขึ้นมา และจะเป็นที่พักคอยของผู้ที่จะลักลอบออกนอกประเทศ มาสะสมเป็นที่พักคอยในประเทศไทย</p> <p>๓. ประเทศ “ปลายทาง” สำคัญที่สุด ในการประชุมมีหลายประเทศพร้อมที่จะ รองรับผู้หนีภัยไปตั้งถิ่นฐานใหม่ เป็น ๒ เท่า ประเทศทางยุโรป เพราะฉะนั้นต้องหา งบประมาณ หากกองทุนไปดูแล ที่ประชุมพูดถึงเรื่องนี้ถือว่า จะช่วยเหลือทั้งเงินทั้งการ รองรับผู้หนีภัยเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ที่ประชุมหลายประเทศเห็นด้วยหลายอย่างที่เสนอไป ทำอย่างไรจะไม่เกิดสงคราม ระวังสงครามให้ได้โดยเร็ว แล้วก็พัฒนาให้ความรู้ ให้มี การศึกษา จะได้ไม่มีความขัดแย้ง ความขัดแย้งส่วนใหญ่เกิดจากความยากจน ถ้าพัฒนา ตั้งแต่ต้นทางก็จะไม่เกิดขึ้นอีก วันนี้เกิดหลายพื้นที่ ก็อพยพไปเรื่อยๆ แล้ววันหน้า ทำอย่างไร ถ้าไม่แก้ทั้งระบบ</p> <p>การร่วมกันรับรองแถลงการณ์นิวยอร์กสำหรับผู้หนีภัยและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ทุกประเทศต้องร่วมกัน ต้องมีเวทีในเชิงนโยบายหารือกันทั้ง ๓ ส่วน ต้องเข้มแข็งไป ด้วยกัน แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ส่วนประเทศกลางทางก็ต้องดูแลด้วย ไม่ทิ้งภาระไว้ให้นานๆ เขาก็ไม่อยากจะรับไว้เหมือนกัน ไม่ใช่หน้าที่ของประเทศใดประเทศหนึ่ง ของคนใดคนหนึ่ง ทุกคน ประชาคมโลกต้องให้ความสำคัญ</p> <p>ที่ประชุมทางสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ได้ดำเนินการ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยทั้ง ๓ เรื่องได้สำเร็จจนเป็นรูปธรรมคือ</p> <ol style="list-style-type: none">๑. มาตรการดูแลผู้ลี้ภัยไม่ปกติ๒. การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และประมง๓. การที่ประเทศไทยลงสัตยาบันสัญญาปารีสในการลดโลกร้อน	สน.บพ/สน.มน.
๓	<p>การลงสัตยาบัน “ลดโลกร้อน”</p> <p>ประเทศไทยได้ร่วมลงสัตยาบันความตกลงปารีสเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆ ประเทศ และขับเคลื่อนโดยใช้หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว และได้แนะนำให้ ๒๐ ประเทศได้นำไปใช้โดยเฉพาะประเทศหมู่เกาะ</p> <p>สิ่งสำคัญที่สุดคือ การลงสัตยาบันครั้งนี้เป็นไปตามพันธะสัญญาของ สหประชาชาติในช่วงศตวรรษหน้า ก็คือในช่วง ๒๐๑๕ - ๒๐๓๐ ที่จะต้องลดโลกร้อนลง ให้ได้ ๒ องศา การที่จะให้ลดลงไม่ให้สูงขึ้นเกิน ๒ องศาทั้งโลก หลายประเทศต้องร่วมกัน ในอาเซียนก็รวมกับอาเซียน ประเทศไทยต้องลดให้ได้ภายในปี ๒๐๓๐ ต้องลดทุกอย่าง</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ตั้งแต่การใช้เครื่องยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประเทศจีน - สหรัฐฯ เป็น ๒ ประเทศที่รับว่า เขาปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดของโลกก็ได้ให้สัตยาบันฯ แล้ว และอีก ๖๐ ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศลาว ก็ให้สัตยาบันฯ เช่นกัน ถ้าเราคิดเป็นอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกัน ร้อยละ ๔๗.๗๖ การที่ประเทศไทยได้ร่วมลงสัตยาบันเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยมีความแน่วแน่ที่จะมุ่งสู่ความเป็น “สังคมคาร์บอนต่ำ” จะต้องร่วมกัน จัดทำ Roadmap หลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม จะต้องช่วยกันลดให้ได้ ร้อยละ ๒๐ -๒๕ ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ทำอย่างไรเราจะใช้พลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น แต่ต้องไม่เกินสัดส่วนของแผนจีดีพี กำหนดไว้แล้ว ๖๐ : ๔๐ ๖๐ คือพลังงานเดิม ๔๐ คือพลังงานทดแทน ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องทำทุกอย่างด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลทางธรรมชาติด้วย ที่ผ่านมา ๓๐ ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเปลี่ยนจากเกษตรอย่างเดียวมาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายโดยบางทีก็หลงลืมความสมดุลทางธรรมชาติ วันนี้ต้องกลับมาสู่ธรรมชาติเพื่อจะได้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ อย่างยั่งยืน สมดุลในทุกมิติ หากจะพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม ก็เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>	ทุกสำนัก/กอง
๔	<p>การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๑ การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๑ มีความสำคัญคือ</p> <ol style="list-style-type: none">๑. เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๒ ตำแหน่งคือ เลขาธิการสหประชาชาติ และประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีนี้อย่างพร้อมกัน๒. ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม ทั้งในฐานะประเทศสมาชิก และมีบทบาทสำคัญคือ การเป็นประธานกลุ่มประเทศ G๗๗๓. ประเทศไทยเป็นสมาชิกสหประชาชาติครบ ๗๐ ปี เป็นปีแรกที่เริ่มต้นนำวาระสำคัญของโลกสู่การปฏิบัติ เช่น กรอบเซนโตเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความตกลงปารีส เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และที่สำคัญ คือวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทั้งโลกต้องช่วยกันผลักดันสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ประเทศไทยต้องปรับแนวทางการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องแนวทางต่างๆ ของสหประชาชาติด้วย เพื่อจะนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน <p>การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญ คือ อย่างน้อยต้องทำตาม UN กำหนดไว้ แล้วนำมาพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนกรอบของประเทศเรา ทำให้ดีกว่า ๓ เสาหลักที่ต้องรักษาอย่างสมดุลระหว่างกัน คือ เรื่องความมั่นคง สิทธิของประชาชน สันติภาพ ถ้าความมั่นคงไม่ดีอย่างอื่นก็ไม่ดีตามไปหมด ความมั่นคงเกิดจากประชาชน ทุกคน ทุกหมู่ ทุกฝ่าย และทุกประเทศในโลกนี้</p>	วช.